



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Cooperative Auditing Department

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สะท้อนภาพภารกิจงานระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ผ่าน ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย

นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ระบบบัญชีสหกรณ์ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ โดยการจดบันทึกรายการทางการเงินจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่สหกรณ์ได้ดำเนินการเพื่อจัดหมวดหมู่ แยกประเภทรายการและสรุปผลออกมาในรูปรายงานทางการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์ ส่งผลให้ทราบผลการดำเนินงานว่ากำไร หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด รัฐแนะทางการเงินว่ามีสินทรัพย์หนี้สิน ป้องกันการทุจริตและกั้นการสูญหายของสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจด้านต่างๆ ของผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีนำมาวางแผน ควบคุม วัตถุประสงค์ดำเนินงาน และตัดสินใจในการขยายธุรกิจ และการงานด้านต่างๆ

“ เราจะเห็นได้ว่าบัญชีนั่นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์สู่ความสำเร็จ ซึ่งจากการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีภารกิจในการวางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่สหกรณ์ สมาชิก และประชาชนทั่วไปมาโดยตลอด ซึ่งหากมองย้อนกลับไป ๑๐๐ ปี ที่ผ่านมามีของสหกรณ์ไทย ระบบบัญชีได้มีส่วนสำคัญต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของสหกรณ์มาโดยตลอด โดยเข้าไปมีบทบาทก่อนการเกิดสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย และได้พัฒนาปรับปรุงสู่มาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์มาโดยตลอดสู่ปัจจุบันที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังคงพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อให้ทันสมัยพร้อมให้บริการต่อภาคสหกรณ์สู่ความสำเร็จบนพื้นฐานความโปร่งใสของสหกรณ์”

ในวาระโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทยในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมภาระกิจงานวางระบบบัญชีสหกรณ์และวิวัฒนาการทางบัญชีตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงยุคปัจจุบันสู่ออนาคต จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม THE Deck (ชั้น ๒) ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์และประชาชนทั่วไปได้เห็นพัฒนาการด้านการบัญชีสหกรณ์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความสำเร็จจากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นฐานรากเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

#####